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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2567 

วันอังคาร ท่ี 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมศิขรินทร ชั้น 3 อาคารอํานวย ยศสุข 

------------------ 

รายช่ือกรรมการผูมาประชุม                             ตําแหนง 

1. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร นิโรจน์ สินณรงค์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

2. นางอรณุตรา จ่ากุญชร    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

3. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์    หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ    หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

5. นายเกรยีงศักดิ์ วันกูล    แทน หัวหน้างานการกีฬา 

6. นางสกุณา เชาวพ้อง    หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

7. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต    หัวหน้างานหอพัก 

8. นางสาวรัศมี  อภิรมย์    หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

9. นางรุ่งนภา รินคำ     รก.หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา 

9. นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล   หัวหน้างานอำนวยการ 

    

เจาหนาท่ีปฏิบัติการประชุม 

1. นางฐิติรัตน์ มนตรี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เริ่มประชุมเวลา  13.18 น. 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

 

1. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องการใช้ระบบการลาออนไลน์สำหรับผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ขอให้บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าว 

2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี 

ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ทั ้งนี ้ให้ปรับ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมให้ถูกต้อง และจัดทำรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2567  
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3. ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เชิญบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมขับเคลื ่อนด้าน

จริยธรรมด้วยการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “บุคลากรมหาวิทยาลัยมืออาชีพ (จรรยาบรรณต่อตนเอง)” ตั้งแต่

วันน้ี ถึงวันท่ี 26 เมษายน 2567 ทั้งน้ี จะได้รับประกาศนียบัตร หลังจากทำแบบทดสอบ 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา คร้ังท่ี 3/2567 เม่ือวันอังคารท่ี 12 

มีนาคม 2567 

 ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั ้งที ่ 3/2567               

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 

3.1  งานอํานวยการ 

1. งานอำนวยการ แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568 ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งงบประมาณปี 2568 ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำรายละเอียดการซ่อมแซมและงบประมาณให้ครอบคลุม  

2. Green Office 

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารคณะกรรมการสำนักงาน            

สีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ประจำปี 2567  คร้ังท่ี 1/2567 ท่ีประชุม

ได้มีการเปล่ียนแปลงค่าชี้วัด  เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 

 

 ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

3.2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

1. รายงานติดตามงานในส่วนการลงตรวจพื้นที่ โรงอาหารเทิดกสิกร ในส่วนบริเวณมุมที่เก็บวัสดุ

เสื้อผ้าที่เป็นส่วนขององค์การ/ฝ่ายหารายได้ ทางงานบริการฯ ได้ตรวจสภาพวัสดุเส้ือผ้าแล้ว ไม่สามารถเคลียร์

ออกพื้นท่ีโดยวิธีต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากมีตราสัญลักษณ์ติดอยู่ จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง

หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้เคลียร์วัสดุเสื้อผ้าท่ีมีสัญลักษณ์ออกไปเก็บไว้ในห้องฝ่ายหารายได้ต่อไป    

2. เคร่ืองทำน้ำเย็น ทางงานบริการฯ ได้ประสานงานร้านที่รับซ่อมแซ่มเคร่ืองทำน้ำเย็น เพื่อประเมิน

ความเสียหาย ปรากฎว่าผลการประเมินราคาซ่อมสูงมาก ซ่ึงไม่คุ้มกับการซ่อม เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ทางงาน

บริการฯ จะดำเนินการแทงจำหน่ายผ่านงานพัสดุต่อไป                        

3. ในส่วน ซักโครก ได้ตรวจเช็คสภาพการใช้งานจริง มีอยู่ จำนวน 4 ตัว ส่วนที่เหลือใช้งานไม่ได้ 

จำนวน 25 ตัว ทางงานบริการฯ จะประสานงานกับงานหอพักเพ่ือรับชักโครกไปใช้งานต่อไป              
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4. ติดตามคู่มือนักศึกษา นัดรวบรวมแต่ละงาน ยังขาดอยู่ 2 งาน คืองานหอพัก ซ่ึงกำหนดการรายงาน

ตัวทางระบบของหน่วยงานสำนักบริหารวิชาการ กำหนดปล่อยเพจระบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 

15-30 พฤษภาคม 2567 เพ่ือให้เพจคู่มือนักศึกษาได้ ปล่อยเพลไปพร้อม ๆ กับเพจสำนักงานฯ                                                      

5. ระบบไฟฟ้าโรงอาหาร ทางงานบริการฯ ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ว่าทางกอง

กายภาพฯ ผู ้รับผิดชอบเรื ่องการคำนวนประมาณราคาระบบไฟฟ้าโรงอาหารเทิดกสิกร ไม่มีเวลาคำนวน

ประมาณค่าใช้จ่ายให้ ทางงานบริการฯ จะทำหนังสือเพื ่อให้กองกายภาพฯ ได้ตอบหนังสือมาให้ยื่นยันว่า                

ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ทางงานบริการฯ จะหาวิธีบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณราคาระบบไฟฟ้า

โรงอาหารเทิดกสิกรต่อไป 

 

 ท่ีประชุม  รับทราบ ท้ังน้ี ข้อ 1 ประธานในท่ีประชุมได้มอบหมายให้งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2567  

  

3.3  งานหอพัก             

1. สรุปยอดคงเหลือของวัสดุอุปกรณที่ใชในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

ลําดับ รายการ หนวย รับมา คงเหลือ 

1 ชุดกาวน์พลาสติก CPE ชุด 500 393 

2 ชุดกาวน์พลาสติก PPE ชุด 200 117 

3 หมวกคลุมผมแบบตัวหนอน ชิ้น 500 364 

4 ถุงมือแพทย์ (กล่องละ 100 ช้ิน) กล่อง 10 1 

5 หน้ากาก Face shield ชิ้น 100 78 

6 เจลแอลกอฮอล์ (ล้างมือ) ขวดละ 500 ml.  (หมดอายุ ธ.ค. 2566) ขวด 240 230 

7 ชุดตรวจ ATK   (หมดอายุ 10 พ.ย. 2566) ชุด 3,000 0 

8 น้ำยา Silver Nano   (หมดอายุ 11 ก.ย. 2566) ขวด 12 6 

9 หน้ากาก N 95 ชิ้น 300 0 

10 หน้ากากอนามัย  (กล่องละ 50 ชิ้น) กล่อง 50 0 

11 แอลกอฮอล์ 70 % ขวดละ 450 ml.  (หมดอายุ 22 พ.ย. 2567) ขวด 240 0 

  2. การแกไขปญหาระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

คุณผ่องรักษ์ ยศเดช ได้ประสานงานกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อสอบถามความก้าวหน้าของเรื่อง

ดังกล่าว และได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดส่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

เคร่ืองทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ไปให้คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังาน

แสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม หรือดำเนินการติดตั้งเคร่ืองทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาหอพักต่อไป 

  3. การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณประจําป 2567 ท่ีงานหอพักไดรับในหมวดคาใชจายลงทุน  

ตามที่งานหอพักได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของหอพักต่าง ๆ ดังน้ี 

o งานปรับปรุงหอพักชาญกสิกิจ อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและประเมินราคาซ่อมแซมใหม่

โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ตาม

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณน้ี 

o งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักสหศิลป์ อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและประเมินราคาซ่อมแซม

ใหม่โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ

ซ่อมแซม คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณน้ี 

o งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา อยู่ในระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา

กลาง และหัวหน้างานอำนวยการได ้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of 

Reference : TOR) จัดส่งให้งานหอพักเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างกาปรับแก้ของหัวหน้างานหอพัก คาดว่า

จะสามารถเปิดประมูลหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณนี ้

4. การจองสิทธิ์หอพัก 

คุณพงษ์ศักด์ิ มังมติ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะเปิดระบบจองสิทธิ์การเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา

เข ้าใช ้บร ิการผ่านระบบรับสม ัครนักศ ึกษาใหม่  (https://admissions.mju.ac.th/www/Check.aspx)                

ในรอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2567 

5. การปรับปรุงหอพักศรีเกษตร 

อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
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6. การเสนอขอปรับอัตราคาจางพนักงานทําความสะอาด 

ตามท่ีบริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับงานจ้างเหมาทำความสะอาดในกลุ่มอาคาร

หอพักนักศึกษา 11 อาคาร (จำนวน 11 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ทำหนังสือเสนอขอปรับค่าแรง

พนักงานทำความสะอาดถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน่ืองจากกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศปรับอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จาก

มหาวิทยาลัยในการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน 30 คน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2567 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2567 รวมเป็นเง ิน 82,200 บาท โดยหัวหน้างานหอพักได้ประสานงานกับหัวหน้างาน

อำนวยการ ในการตัดโอนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วของงานหอพัก จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ไปเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 

82,200 บาท จากน้ันได้ประสานงานกับ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง เพ่ือออกหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และ

ได้ประสานงานกับคุณชัยกฤต วัชรธนาโภคิน นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือทำบันทึกแนบท้าย

สัญญาจ้าง โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการ 

  7. การทาสีชองจอดรถจักรยานยนตในบริเวณหอพัก ฝค.(ฝกหัดครู) 

หัวหน้างานหอพักได้ออกแบบช่องจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถจอด

รถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 226 คัน และมีช่องจอดรถจักรยานให้เช่าได้ประมาณ 15-20 คัน ขณะนี้ได้

ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วและรอการจัดส่งจากร้านค้า คาดว่าจะดำเนินการ

ทาสีช่องจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณหอพัก ฝค.(ฝึกหัดครู) ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 
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  8. การออกประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหมเขาพักภายในหอพักของ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2567 

งานออกพักได้จัดประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักภายในหอพักของ

มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำประกาศดังกล่าวลงในคู่มือนักศึกษาใหม่ ต่อไป 

  9. การมอบหมายภาระงานใหคุณผองรักษ ยศเดช 

ตามที่คุณผ่องรักษ์ ยศเดช ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยพลังงาน

ทดแทน และขอมาปฏิบัติงานในสังกัดของงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานหอพักจึงพิจารณา

มอบหมายภาระงานให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

นางผองรักษ ยศเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี 

  1. ปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาในหอพักเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น 

ก่อนรายงานส่งต่อให้หัวหน้างานหอพักเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

  2. ปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาในความรับผิดชอบของงานหอพัก 

  3. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานจัดหานักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง  ๆตามการร้อง

ขอของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสรุปรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม และ

การบันทึกข้อมูลในระบบระเบียนกิจกรรมของนักศึกษา 

  4. ปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการประสานงาน การจัดหาผู้เข้าร่วมงาน และกำกับดูแลให้กิจกรรมนั้น ๆ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

  5. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน การสรุปและรายงานยอดใช้ไป ยอด

คงเหลือของวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีแต่ละฝ่ายเบิกจ่ายตามเอกสาร ตรวจสอบและควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ของงานหอพัก 

  6. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเบิกจ่าย การยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

  7. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานการจัดเก็บค่าบำรุงหอพักของนักศึกษา 

  8. ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีมาติดต่อราชการ 

  9. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  10. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 10. การแทงจําหนายครุภัณฑชํารุด 

หัวหน้างานหอพักได้ประสานงานกับคุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง 

เกี่ยวกับการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2567 ได้รับแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนการแทงจำหน่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2567 (ก่อนท่ีนักศึกษาใหม่จะรายงานตัวเข้าหอพัก) 
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  11. การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน 

เมื่อวันที ่ 9 เมษายน 2567 คุณผ่องรักษ์ได้ติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์เพื ่อขอเข้าพบและได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการที ่กอง

ส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (สป.อว.) ได้ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษา ในการประชาสัมพันธ์

ประกาศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567            

และในวันท่ี 10 เมษายน 2567 หัวหน้างานหอพักพร้อมด้วยคุณผ่องรักษ์ จึงได้เข้าพบนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือให้

ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงาน            

ท่ีกำกับดูแลหอพักเอกชนเพื่อดำเนินการในเร่ืองดังกล่าวต่อไป 

  12. ผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน ประจําป 2567 

ยอด ณ วันที่ 23 เมษายน 2567  

ทีมงาน (ชาย) 14 คน 

ทีมงาน (หญิง) 24 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ชาย) 376 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (หญิง) 506 คน 

รวม 920 คน 

                                                                                                                         

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.4 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

  1. สรุปข้อมูลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 –  

31 มีนาคม 2567  

1.1 แยกตามกรณีการกระทำความผิด  โดยมี 15 คำส่ัง 1 บันทึกการตักเตือน รวมเป็น 939 ราย   แยกได้ดังนี้ 
บันทึกตักเตือน /กรณีการกระทําผิดวินัยนักศึกษา จํานวน/ราย 

กรณีไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย  864 

กรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 

กรณีส่งเสียงดังในยามวิกาลภายนอกมหาวิทยาลัย อันสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอ่ืน 2 

กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำโดยชอบของเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย 1 

กรณีใช้กัญชาในพืนที่มหาวิทยาลัย 2 

กรณีลักลอบเข้า-ออกหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 

กรณีเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย 7 

กรณีดื่มเคร่ืองดื่มที่มีฤทธ์ิเสพติด (ยาแก้ปวดทรามาดอนผสมยาแก้ไอ) 2 

ตักเตือนกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดในปีการศึกษา 2566 57 

รวม 939 
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1.2 แยกตามโทษทางวินัยนักศึกษา 
โทษทางวินัยนักศึกษา จํานวน/ราย 

ตักเตือน 57 

ตัดคะแนนความประพฤติ  10  คะแนน 864 

ตัดคะแนนความประพฤติ  20  คะแนน 1 

ตัดคะแนนความประพฤติ  30  คะแนน 17 

ตัดคะแนนความประพฤติ  40  คะแนน 0 

พักการเรียน  1 ภาคการศึกษา 0 

พักการเรียน  2 ภาคการศึกษา  0 

ให้ออก 0 

รวม 939 

 

1.3 แยกตามคณะ/วิทยาลัย โดยคิดเปนรอยละของนักศึกษาทั้งหมดใน คณะ/วิทยาลัย 

คณะ / วิทยาลัย 
จํานวนนักศึกษา

กระทําผิด/ราย 

จํานวนนักศึกษา

ปจจุบัน 

รอยละของนักศึกษา

กระทําผิดแตละคณะ/

วิทยาลัย 

คณะบริหารธุรกิจ 234 3,456 6.77 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 121 2,033 5.95 

คณะศิลปศาสตร์ 63 969 6.50 

คณะวิทยาศาสตร์ (4) 98 1,119 8.76 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23 395 5.82 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 28 459 6.10 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 48 1,021 4.70 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (2) 83 654 12.69 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (5) 64 756 8.47 

คณะเศรษฐศาสตร์ (3) 59 601 9.82 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  13 856 1.52 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 61 1,056 5.78 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 639 2.50 

คณะพยาบาลศาสตร์ (1) 24 105 22.86 

วิทยาลัยนานาชาติ  4 93 4.30 

รวม 939 14,212   
 

หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน อ้างอิงจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 
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1.4 แยกการกระทําความความผิดตามคณะ/วิทยาลยั 

คณะ / วิทยาลัย 

กรณีไม

สวม

หมวก

นิรภัยฯ 

กรณี

เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล 

กรณีสงเสียง

ดังในยาม

วิกาลภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

กรณีไม

ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ

ฯ 

กรณีใช

กัญชา 

กรณี

ลักลอบ

เขา-ออก

หอพัก 

กรณี

เลนการ

พนัน 

กรณีดื่ม

เคร่ืองดื่ม

ท่ีมีฤทธิ์

เสพติด 

ตักเตือน รวม 

คณะบริหารธุรกิจ 223       1 2     8 234 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 109       1     2 9 121 

คณะศิลปศาสตร์ 52               11 63 

คณะวิทยาศาสตร์ 97               1 98 

คณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ 
20         1     2 23 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 
28                 28 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 48                 48 

คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
78               5 83 

คณะพัฒนาการท่องเท่ียว 63               1 64 

คณะเศรษฐศาสตร์ 59                 59 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  5           7   1 13 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 45               16 61 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 12 1             3 16 

คณะพยาบาลศาสตร์ 21   2 1           24 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 4                 4 

รวม 864 1 2 1 2 3 7 2 57 939 

 

5. เนื่องจากห้วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2566 จึงได้มีการปรับเปล่ียนภารกิจ

ด้านการต้ังด่านตรวจตราการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงการขับข่ีย้อน

ศรภายในมหาวิทยาลัย เป็นการเน้นการทำงานด้านการสกัด ขอความร่วมมือ และผลักดันผู้ท่ีไม่สวมหมวก

นิรภัยขณะขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน 

บุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเป็นเส้นทางผ่าน  

6. การประสานกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบการสำรวจข้อมูลของนักศึกษาใหม่ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับภารกิจด้านรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีวินัยจราจร ใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. นักศึกษามีความจำเป็นท่ีจะนำรถจักรยานยนต์มาใช้หรือไม่ 

2. นักศึกษามีใบขับข่ีหรือไม่ 
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3. นักศึกษามี พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์หรือไม่ 

ท้ังนี้ หากนักศึกษาใหม่มีความจำเป็นอย่างย่ิง ต้องมีข้อ 2. และ 3. โดยมีการระบุข้อความและ               

สาระสำคัญในคู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว 

7. การตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เก่ียวกับการแต่งกายของนักศึกษาใหม่ ท้ัง

ทางโทรศัพท์และทางเพจของงานพัฒนาวินัยนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

8. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา 

ครั้งท่ี 1/2567  โดยจะมีการรายงานสรุปข้อมูลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566                 

(ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 –  31 มีนาคม 2567) ให้ท่ีประชุมทราบในลำดับต่อไป 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.5  งานทุนการศึกษาและใหคําปรึกษา 

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

1.1 ตรวจเอกสารการกู้ยืมเงินกยศ. ปีการศึกษา 2567 

          กลุ่มที่ 1  ผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้รายเก่าเว้นปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรอกข้อมูลและแนบ

เอกสารเงินกู้ยืม ผ่านระบบกยศ.แม่โจ้ ต้ังแต่ วันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567     

1.2 เข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567               

เพ่ือทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2567  

2. โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการ งบประมาณของสปอว. 

งานทุนการศึกษาฯ ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนที่พิการ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง

วันท่ี 4-5 เมษายน 2567 และไปพบปะอาจารย์ นักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ท่ีดูแลนักศึกษา

พิการ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ จำนวน 29 ราย จากการสุ่มเย่ียมบ้าน จำนวน 12 ราย ดังน้ี 

1. จังหวัดลำพูน    จำนวน 3 ราย  

2. จังหวัดลำปาง    จำนวน 1 ราย  

3. จังหวัดเชียงใหม่   จำนวน 6 ราย     

4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่    จำนวน 2 ราย 

พบวา 

1. นักศึกษาบางรายมีฐานนะยากจน/บางรายอาศัยกับครอบครัว /พ่อแม่ แยกทางกัน 

2. อาชีพของผู้ปกครองนักศึกษา  

ทำงานเป็นลูกจ้างส่วนราชการ/ห้างสรรพสินค้า/เจ้าของหอพัก/ค้าขาย/รับจ้างท่ัวไป 

3. การดำเนินชีวิตประจำวัน  

     ช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษากลับบ้านไป รอกลับมาเรียนภาคฤดูร้อน/บางรายไปทำงาน                 

หารายได้ระหว่างเรียน/ไปเรียนทำขนม จาก กศน. 
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4. ทุนการศึกษา  

      ได้ช้ีแจงการรับทุนการศึกษา ขั้นตอน รายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

5. การเรียน  

     พบว่านักศึกษาบางราย มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00  สาเหตุมาจากการเรียนรู้ช้า /สื่อสารไม่

ชัดเจนระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือนร่วมเรียน และการส่งงานล่าช้า 

การแกไขปญหา งานทุนการศึกษาฯ ได้ประสานงานกับอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษามาคุยหา

สาเหตุ และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ เช่น การเพ่ิมงานให้ทำเพ่ือจะเพิ่มคะแนนรายวิชาให้ กรณีที่

จะจบการศึกษา หรือ การวางแนวทางการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

ผลท่ีได  ทำให้ได้รู้จักพบปะผู้ปกครองของนักศึกษาพิการ ชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน เป็นข้อมูล

นำเสนอทางสปอว. ซึ่งได้มองเห็นความสำคัญการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการในด้านการเรียน การ

ดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของนักศึกษาพิการ    

3. แบบประเมินด้านสุขภาพจิต 

งานทุนการศึกษาฯ  ได้จัดทำแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดการให้ข้อมูลส่วนแรก

เป็นของนักศึกษา ในด้านประเภทสุขภาพจิต การรักษา  ระยะเวลาการรักษา และส่วนที่ 2 เป็นของผู้ปกครอง 

ที่ยืนยันข้อมูลเป็นความจริง โดยมีหมายเหตุ เป็นข้อมูลความลับ และเป็นการลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีจะไม่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์มดังกล่าว จะนำไปให้ทางสำนักบริหารฯ เข้าในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ โดยไม่ใช้

ใบรับรองแพทย์ ตามหนังสือแพทย์สภา ที่ระบุไว้ว่า การออกใบรับรองแพทย์ด้านสุขภาพจิตน้ัน จะเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน และไม่ให้กระทบการทำงานของแพทย์ พยาบาล ที ่ต ้องใช้เวลารักษาคนไข้ อีกจำนวนมาก 

นอกจากมีความจำเป็นจริง ๆ เท่าน้ัน 

   

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.6 งานการกีฬา 

 1. วันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 มูลนิธิมิตรแห่งเอเชีย ใช้อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ใช้ในการจัด

โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน  

2. วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00- 13.00 น. สมาคมฌาปนกิจสงคเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.

เชียงใหม-่เหนือ ใช้อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำการฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2567 ชนิกีฬา บาสเกตบอล 

ฟุตซอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล (โดยจะสลับการใช้อาคารกีฬาและนันทนาการ และ ศูนย์กีฬา

เฉลิมพระเกียรติ) 
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4. อาคารกีฬาและนันทนาการ หจก.กิจการร่วมค้า เอสท-ีแมกซ์เอนส์-ทีดับบิว จำกัด จัดส่งผู้รับเหมา

เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหญิงชั้นใต้ดิน และห้องเทควันโด ได้มีการปรับปรุงพื้นปาเก้  

5. การรับสมัครโควตาผู้มีความสามรถพิเศษด้านการกีฬา ผู้ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 76 คน 

อยู ่ขั ้นตอนของการยืนยันสิทธิ TCAS และชำระค่าเทอมวันที ่ 5-15 พฤษภาคม 2567 คาดว่าจะรู ้จำนวน

นักกีฬาโควตา ในวันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2567 

6. พ้ืนเพดานชั้นใต้ดิน อาคารกีฬาและนันทนาการ เกิดเชื้อรา และทำให้เพดานโก้งตัว นาน ๆ เข้าจะ

ทำให้หลุดออกมาได้ เบื้องต้นทางช่างได้เข้ามาทาสีเพดานที่ห้องน้ำผู้ชาย แต่ยังไม่มีการแก้ไขเพดานที่โก้งตัว 

ส่วนห้องน้ำผู้หญิงยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการแต่อย่างไร 

7. แผนหารายได้ วิเคราะห์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และได้ทำแผนหารายได้ตามห้องที่พร้อมและ

สามารถเปิดให้บริการได้ก่อน แล้วค่อยทำแผนธุรกิจต่อไป 

8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการวางนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์

อาคารกีฬาและนันทนาการ ได้อนุมัติเซ็นต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

9. ร่างประกาศการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าสมาชิกศูนย์กีฬาเฉลิม                  

พระเกียรติ อาคารกีฬาและนันทนาการฯ สนามกีฬา และสระอุบลรัตน์ราชกัญญา ได้มีการประชุมพิจารณาร่าง

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย 301 ชั้น 3 โดยมี

ผู ้อำนวยการกองทรัพย์สิน ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้านิติกร หัวหน้างานการกีฬา พร้อม

เจ้าหน้าท่ี งานการกีฬาให้ข้อมูล 

10. การเช่า-ซื้อ จอโปรเจคเตอร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร นิโรจน์ สินณรงค์ 

ได้ให้ข้อแนะนำ ว่าควรใช้บริการแบบเช่าดีกว่า   

11. การซ่อมแซม อาคารกีฬาและนันทนาการ งานการกีฬา ได้มอบหมายให้คุณพงนเรศ สุขเพราะนา

ตรวจสอบการเข้ามาซ่อมของบริษัทฯ 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.7 งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

1. งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้เริ ่มดำเนินการออกประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไตรภาคี เพื่อพิจารณาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 และวางรูปแบบกิจกรรม

เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นท่ี 89 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.8  งานอนามัยและพยาบาล 

1. วันท่ี 16 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 

2. วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุฯ เปิดซองพิจารณา

คัดเลือกบริษัทประกันฯ 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 

 3. จากการที่รักษาการรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล ให้ข้อสังเกตว่า การ

จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษานั ้น ใช้งบประมาณมากกว่า 500,000 บาท จะต้องดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ หรือไม่ งานอนามัยและพยาบาล จึงได้สอบถามไปยัง

คุณเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง ได้รับคำตอบโดยมีหนังสือตอบข้อหาหรือของกรมบัญชีกลาง 

แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณา เรื่อง การจัดเก็บคาไฟฟาและนํ้าประปากรณีนักศึกษาแลกเปล่ียนตางประเทศ หรือ

กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับยกเวนคาหอพัก 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิ์

ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567 ได้กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา พิจารณากำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและ

น้ำประปา สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงหอพัก โดย

จัดทำเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป หัวหน้างานหอพักจึงเสนอแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว ดังน้ี 

 1. ให้จัดเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแบบเหมาจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคในอัตรา 10-15 บาทต่อคน 

ต่อวัน 

 2. ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา โดยให้กองวิเทศสัมพันธ์ระบุลงในเอกสารขอความ

อนุเคราะห์จัดห้องพักให้บุคลากรหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ โดยให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

หอพัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า 

 

มติท่ีประชุม ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปาจากนักศึกษาแลกเปล่ียนต่างประเทศ 

หรอืกรณีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับยกเว้นค่าหอพัก ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี  

1. การจัดนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพศหญิง งานหอพักมีความจำเป็นที่ต้องจัดให ้

เข้าพักร่วมกับนักศึกษาไทยเพราะไม่มีหอพักรองรับเฉพาะนักศึกษาเพศหญิง การคิดอัตราการใช้ไฟฟ้าแยก

เฉพาะรายบุคคลจึงไม่สามารถทำได้ ส่วนน้ำประปาในหอพักนักศึกษาใช้ระบบการเหมาจ่ายเน่ืองจากไม่มีมิเตอร์

วัดอัตราการใช้น้ำแยกในแต่ละห้องพัก 

2. การคิดคำนวณค่าไฟฟ้าและน้ำประปา จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาแจ้งออกจาก

หอพักซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีนักศึกษากำลังจะเดินทางกลับประเทศของตนเอง ทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่

ไม่สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปาได้ทันก่อนกำหนดระยะเวลาเดินทาง และยังส่งผลต่อการออก

ใบเสร็จรับเงินซ่ึงเป็นเอกสารราชการให้แก่นักศึกษา 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้างานหอพักประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ซึ ่งเป็น

หน่วยงานที่กำกับดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยตรง เพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร             

กองพัฒนานักศึกษาให้ทราบ และขอความอนุเคราะห์ให้กองวิเทศสัมพันธ์จัดทำประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

โดยระบุข้อความให้งดเว้นการจัดเก็บค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา จากนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ต่างประเทศให้มีความชัดเจน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 

 ตามแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2567 เป็นวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 

13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข 

 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางฐิติรัตน์  มนตรี) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล) 

หัวหน้างานอำนวยการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

(นางอรณุตรา จ่ากุญชร) 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 


